

Số: 70../CEO/DFVN24

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc sửa đổi, bổ sung Bản Cáo bạch DFVN-CAF

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chúng tôi báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Bản Cáo bạch của Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN (“DFVN-CAF” hoặc “Quỹ”) như sau:

STT	Khoản mục, điều của Bản Cáo bạch MỚI	Khoản mục, điều của Bản Cáo bạch CŨ	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	<p>I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH</p> <p>1. Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (“DFVN”)</p> <p>Giấy phép thành lập và hoạt động số 53/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) cấp ngày 10 tháng 02 năm 2014 (<u>được sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm</u>) và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0312660770 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp</p>	<p>I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH</p> <p>1. Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (“DFVN”)</p> <p>Giấy phép thành lập và hoạt động số 53/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) cấp ngày 10 tháng 02 năm 2014, Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động lần gần nhất số 07/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16 tháng 01 năm 2023.</p>	Cập nhật thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty

	<u>lần đầu ngày 10 tháng 02 năm 2014 và đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 08 tháng 02 năm 2023.</u>		
2	<p>II. CÁC ĐỊNH NGHĨA</p> <p>“Công ty Quản lý Quỹ” hay “DFVN”: Là Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 53/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) cấp ngày 10 tháng 02 năm 2014 (<u>được sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm</u>) và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0312660770 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 10 tháng 02 năm 2014 và đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 08 tháng 02 năm 2023. Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam được ủy thác quản lý Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN, có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Quỹ.</p>	<p>II. CÁC ĐỊNH NGHĨA</p> <p>“Công ty Quản lý Quỹ” hay “DFVN”: Là Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 53/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) cấp ngày 10 tháng 02 năm 2014 và được thay đổi tại từng thời điểm. Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam được ủy thác quản lý Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN, có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Quỹ</p>	Cập nhật thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty
3	<p>II. CÁC ĐỊNH NGHĨA</p> <p>“Ngân hàng Giám sát”: Là Ngân hàng TNHH Một Thành viên HSBC (Việt Nam) (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng HSBC”), được thành lập và hoạt động theo Giấy phép hoạt động số 235/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08 tháng 09 năm 2008, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 05/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 10 tháng 12 năm 2013 <u>cung cấp các dịch vụ (i) bảo quản, lưu ký chứng khoán, tài liệu xác nhận quyền sở hữu tài sản hợp pháp của Quỹ; các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của Quỹ đồng thời giám sát hoạt động của Quỹ; (ii) thực hiện chức năng giám sát toàn bộ hoạt động quản lý tài sản của Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ thực hiện; và (iii) các dịch vụ khác được Công ty Quản lý Quỹ ủy quyền thực hiện theo các điều khoản của Hợp đồng Giám sát, Quyết định số 1070/QĐ-NHNN ngày 24/06/2022 về việc bổ sung nội dung hoạt</u></p>	<p>II. CÁC ĐỊNH NGHĨA</p> <p>“Ngân hàng Giám sát”: Là Ngân hàng TNHH Một Thành viên HSBC (Việt Nam) (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng HSBC”), được thành lập và hoạt động theo Giấy phép hoạt động số 235/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08 tháng 09 năm 2008, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 05/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 10 tháng 12 năm 2013, Quyết định số 1070/QĐ-NHNN ngày 24/06/2022 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào giấy phép của Ngân hàng TNHH Một Thành viên HSBC (Việt Nam) liên quan đến "Hoạt động ngân hàng giám sát theo pháp luật về chứng khoán", cung cấp các dịch vụ (i) bảo quản, lưu ký chứng khoán, tài liệu xác nhận quyền sở hữu tài sản hợp pháp của Quỹ; các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của Quỹ đồng thời giám sát hoạt động của Quỹ; (ii) thực hiện chức năng giám sát toàn bộ hoạt động</p>	Cập nhật từ ngữ về thông tin Giấy phép hoạt động của Ngân hàng Giám sát

	động vào giấy phép của Ngân hàng TNHH Một Thành viên HSBC (Việt Nam) liên quan đến "Hoạt động ngân hàng giám sát theo pháp luật về chứng khoán". Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng Giám sát được quy định tại Điều lệ Quỹ và các văn bản Pháp luật có liên quan.	quản lý tài sản của Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ thực hiện; và (iii) các dịch vụ khác được Công ty Quản lý Quỹ ủy quyền thực hiện theo các điều khoản của Hợp đồng Giám sát. Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng Giám sát được quy định tại Điều lệ Quỹ và các văn bản Pháp luật có liên quan.	
4	III. CƠ HỘI ĐẦU TƯ Cập nhật tình hình nền kinh tế Việt Nam và thế giới cũng như thị trường Chứng khoán Việt Nam và cơ hội đầu tư.	III. CƠ HỘI ĐẦU TƯ	Cập nhật thông tin thị trường
5	IV. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ 1. Thông tin chung về Công ty Quản lý Quỹ Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 53/GP-UBCK do UBCKNN cấp ngày 10 tháng 02 năm 2014 (được sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm) và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0312660770 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 10 tháng 02 năm 2014 và đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 08 tháng 02 năm 2023.	IV. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ 1. Thông tin chung về Công ty Quản lý Quỹ Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 53/GP-UBCK do UBCKNN cấp ngày 10 tháng 02 năm 2014, Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động gần nhất số 07/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 16 tháng 01 năm 2023.	Cập nhật thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty
6	IV. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ 1. Thông tin chung về Công ty Quản lý Quỹ Giới thiệu về Chủ sở hữu của Công ty Quản lý Quỹ Cập nhật thông tin về Chủ sở hữu của Công ty	IV. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ 1. Thông tin chung về Công ty Quản lý Quỹ Giới thiệu về Chủ sở hữu của Công ty Quản lý Quỹ	Cập nhật thông tin về Chủ sở hữu của Công ty
7	IV. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ 1. Thông tin chung về Công ty Quản lý Quỹ Giới thiệu về Hội đồng Thành viên	IV. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ 1. Thông tin chung về Công ty Quản lý Quỹ Giới thiệu về Hội đồng Thành viên	Cập nhật thông tin Hội đồng Thành

	<p>Hội đồng thành viên của Công ty Quản lý Quỹ bao gồm những thành viên sau đây:</p> <p>a) <u>Ông Ng Kiam Wee</u>, quốc tịch Singapore, là Thành viên. Ông hiện đang giữ chức vụ Giám đốc Cấp cao phụ trách Chiến lược Khu vực tại Công ty DLI Asia Pacific Pte.Ltd.</p> <p>b) Ông Trần Đình Quân, quốc tịch Việt Nam, là Chủ tịch. Ông hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.</p> <p>c) <u>Ông Yoshihito Takahama</u>, quốc tịch Nhật Bản, là Thành viên. Ông hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Điều hành kiêm Phó Tổng Giám đốc Hành chính Tổng hợp của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.</p> <p>d) Ông Đặng Hồng Hải, quốc tịch Việt Nam, là Thành viên. Ông hiện đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc Điều hành của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.</p> <p>e) Ông Trần Châu Danh, quốc tịch Việt Nam, là Thành viên. Ông đồng thời là Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Điều hành Đầu tư của Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam.</p>	<p>Hội đồng thành viên của Công ty Quản lý Quỹ bao gồm những thành viên sau đây:</p> <p>a) Ông Junichi Yoshii, quốc tịch Nhật Bản, là Thành viên. Ông hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tài chính và Quản trị rủi ro tại Công ty DLI Asia Pacific Pte.Ltd.</p> <p>b) Ông Trần Đình Quân, quốc tịch Việt Nam, là Chủ tịch. Ông hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.</p> <p>c) Ông Seigo Fujimaru, quốc tịch Nhật Bản, là Thành viên. Ông hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Điều hành của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.</p> <p>d) Ông Trần Châu Danh, quốc tịch Việt Nam, là Thành viên. Ông đồng thời là Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Điều hành Đầu tư của Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam.</p> <p>e) Ông Đặng Hồng Hải, quốc tịch Việt Nam, là Thành viên. Ông hiện đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc Điều hành của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.</p>	<p>viên phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty</p>
8	<p>IV. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ</p> <p>1. Thông tin chung về Công ty Quản lý Quỹ</p> <p>Giới thiệu về Ban Điều hành Công ty Quản lý Quỹ</p> <p>❖ Ông Trần Châu Danh, CFA, CMT là Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Điều hành Đầu tư, Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam. Trước đó, Ông đã làm việc tại Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-ichi Việt Nam với vai trò là</p>	<p>IV. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ</p> <p>1. Thông tin chung về Công ty Quản lý Quỹ</p> <p>Giới thiệu về Ban Điều hành Công ty Quản lý Quỹ</p> <p>❖ Ông Trần Châu Danh, CFA, CMT là Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Điều hành Đầu tư, Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam. Trước đó, Ông đã làm việc tại Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-ichi Việt Nam</p>	<p>Cập nhật thông tin phù hợp với cơ cấu tổ chức hiện tại</p>

<p>Phó Tổng Giám đốc Đầu tư, phụ trách các hoạt động đầu tư và quản lý tài sản nợ có từ năm 2011. Ông có khoảng hai mươi (20) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, quản lý quỹ và quản lý danh mục đầu tư. Ông đã tham gia hoạt động vào Thị trường Chứng khoán Việt nam từ khi thị trường được thành lập. Trước khi gia nhập Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-ichi Việt Nam, ông Danh từng giữ các vị trí chủ chốt tại các công ty quản lý quỹ trong và ngoài nước, đặc biệt ông Danh có hơn bảy (07) năm kinh nghiệm tại Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments (trước đó có tên là Prudential). Ông Danh đã vinh dự là một trong những người Việt Nam đầu tiên ghi tên vào danh sách Nhà phân tích Tài chính Chuyên nghiệp (CFA) vào năm 2004. Ngoài ra, ông Danh cũng đạt văn bằng Chuyên gia Phân tích Kỹ thuật Thị trường Chứng khoán (CMT) trong năm 2016. Ông Danh cũng được UBCKNN cấp Chứng chỉ Hành nghề Quản lý Quỹ vào năm 2012.</p> <p>❖ <u>Ông Fumihiko Kida, quốc tịch Nhật bản là thành viên Ban điều hành giữ chức vụ Phó Giám đốc, Trưởng Bộ phận Kế hoạch Công ty và Quản trị Rủi ro. Ông đã có hơn mười bốn (14) năm kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính, bảo hiểm và đầu tư ở nước ngoài. Trước khi sang Việt Nam làm việc tại Công ty, ông từng đảm nhiệm vị trí cấp cao tại Trung tâm Tài chính Doanh Nghiệp của Dai-ichi Life Nhật Bản, phụ trách nghiệp vụ thẩm định tín dụng và cho vay đối với các khoản vay ưu tiên, tài trợ cho vay các thương vụ mua thầu tóm bằng vốn vay và cho vay cấp vốn dựa trên tài sản. Trước đó, ông cũng có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý và lập ngân sách đầu tư tại Dai-ichi Life Nhật Bản. Ông có văn bằng Chuyên gia Phân tích (Certificated Member Analyst) của Hiệp hội Phân tích Chứng khoán Nhật Bản.</u></p>	<p>với vai trò là Phó Tổng Giám đốc Đầu tư, phụ trách các hoạt động đầu tư và quản lý tài sản nợ có từ năm 2011. Ông có khoảng hai mươi (20) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, quản lý quỹ và quản lý danh mục đầu tư. Ông đã tham gia hoạt động vào Thị trường Chứng khoán Việt nam từ khi thị trường được thành lập. Trước khi gia nhập Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-ichi Việt Nam, ông Danh từng giữ các vị trí chủ chốt tại các công ty quản lý quỹ trong và ngoài nước, đặc biệt ông Danh có hơn bảy (07) năm kinh nghiệm tại Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments (trước đó có tên là Prudential). Ông Danh đã vinh dự là một trong những người Việt Nam đầu tiên ghi tên vào danh sách Nhà phân tích Tài chính Chuyên nghiệp (CFA) vào năm 2004. Ngoài ra, ông Danh cũng đạt văn bằng Chuyên gia Phân tích Kỹ thuật Thị trường Chứng khoán (CMT) trong năm 2016. Ông Danh cũng được UBCKNN cấp Chứng chỉ Hành nghề Quản lý Quỹ vào năm 2012</p>	<p>của Công ty</p>
--	--	--------------------

9	<p>IV. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ</p> <p>2. Các thông tin về tình hình hoạt động của Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam</p> <p>Cập nhật thông tin về tình hình hoạt động của Công ty</p>	<p>IV. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ</p> <p>2. Các thông tin về tình hình hoạt động của Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam</p>	<p>Cập nhật thông tin về tình hình hoạt động của Công ty</p>
10	<p>V. NGÂN HÀNG GIÁM SÁT</p> <p>Giấy phép thành lập và hoạt động: Giấy phép hoạt động số 235/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008;</p> <p>Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 05/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 10/12/2013 cung cấp các dịch vụ: <u>(i) bảo quản, lưu ký chứng khoán, tài liệu xác nhận quyền sở hữu tài sản hợp pháp của Quỹ; các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của Quỹ đồng thời giám sát hoạt động của Quỹ; (ii) thực hiện chức năng giám sát toàn bộ hoạt động quản lý tài sản của Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ thực hiện và (iii) các dịch vụ khác được Công ty Quản lý Quỹ ủy quyền thực hiện theo các điều khoản của Hợp đồng Giám sát;</u></p> <p>Quyết định số 1070/QĐ-NHNN ngày 24/06/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép của Ngân hàng HSBC liên quan đến “Hoạt động ngân hàng giám sát theo pháp luật về chứng khoán”.</p>	<p>V. NGÂN HÀNG GIÁM SÁT</p> <p>Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 235/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08 tháng 09 năm 2008</p> <p>Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký: Số 05/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10 tháng 12 năm 2013</p> <p>Quyết định số 1070/QĐ-NHNN ngày 24/06/2022 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào giấy phép của Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam) liên quan đến "Hoạt động ngân hàng giám sát theo pháp luật về chứng khoán"</p>	<p>Cập nhật thông tin Giấy phép hoạt động của Ngân hàng Giám sát</p>
11	<p>VII. CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VÀ ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHỨNG CHỈ QUỸ</p> <p>Công ty Quản lý Quỹ và Danh sách các Đại lý Phân phối Chứng chỉ Quỹ DFVN-CAF, <u>tại thời điểm có hiệu lực của Bản Cáo bạch này, bao gồm</u></p>	<p>VII. CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VÀ ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHỨNG CHỈ QUỸ</p> <p>Công ty Quản lý Quỹ và Danh sách các Đại lý Phân phối Chứng chỉ Quỹ DFVN-CAF bao gồm:</p>	<p>Cập nhật thông tin liên quan Đại lý Phân phối</p>

	<p><u>nếu sau. Danh sách các Đại lý Phân phối Chứng chỉ Quỹ DFVN-CAF có thể được cập nhật, bổ sung vào từng thời điểm tại website của Công ty Quản lý Quỹ mà không cần cập nhật Bản Báo cáo:</u></p> <p>.....</p> <p>8. Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương</p> <p><u>Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 27, Tầng 28 và Tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, Số 119 Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.</u></p> <p><u>Điện thoại: (84 – 24) 3944 6368</u></p> <p><u>Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số 55/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31 tháng 12 năm 2021.</u></p> <p><u>Địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ: Tầng 27, Tầng 28 và Tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, Số 119 Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.</u></p>	<p>.....</p>	<p>Chứng chỉ Quỹ và bổ sung Đại lý phân phối của Quỹ DFVN-CAF</p>
<p>12</p>	<p>IX. THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ</p> <p>2. Điều lệ Quỹ sửa đổi bổ, sung lần thứ 3 tháng 04 năm 2024</p> <p>2.2.8. Nguyên tắc, phương thức xác định Giá trị Tài sản Ròng</p> <p>.....</p> <p>Việc xác định giá thị trường các tài sản của Quỹ thực hiện theo phương pháp quy định như sau:</p> <p>.....</p> <p>- Lãi lũy kế là: khoản lãi tính từ thời điểm trả lãi gần nhất tới thời điểm trước Ngày Định giá;</p>	<p>IX. THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ</p> <p>2. Điều lệ Quỹ sửa đổi bổ, sung lần thứ 2 tháng 04 năm 2022</p> <p>2.2.8. Nguyên tắc, phương thức xác định Giá trị Tài sản Ròng</p> <p>.....</p> <p>Việc xác định giá thị trường các tài sản của Quỹ thực hiện theo phương pháp quy định như sau:</p> <p>.....</p> <p>- Lãi lũy kế là: khoản lãi tính từ thời điểm trả lãi gần nhất tới thời điểm trước Ngày Định giá;</p>	<p>Cập nhật thông tin phù hợp với Điều lệ Quỹ sửa đổi, bổ sung lần thứ 3 tháng 04 năm 2024</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Giá trị sổ sách của một cổ phiếu được xác định trên cơ sở Báo cáo Tài chính gần nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét; - <u>Giá trị thanh lý của một cổ phiếu được xác định bằng giá trị vốn của chủ sở hữu của tổ chức phát hành chia cho tổng số cổ phiếu đang lưu hành;</u> - Tổ chức định giá được lựa chọn hệ thống báo giá trái phiếu (Reuteurs/Bloomberg/VNBF...) để tham khảo; - Tại phần này, ngày được hiểu là ngày theo lịch. 	<ul style="list-style-type: none"> - Giá trị sổ sách của một cổ phiếu được xác định trên cơ sở Báo cáo Tài chính gần nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét; - Tổ chức định giá được lựa chọn hệ thống báo giá trái phiếu (Reuteurs/Bloomberg/VNBF...) để tham khảo; - Tại phần này, ngày được hiểu là ngày theo lịch. 	
13	<p>IX. THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ</p> <p>2. Điều lệ Quỹ sửa đổi bổ, sung <u>lần thứ 3 tháng 04 năm 2024</u></p> <p>2.3.3 Số đăng ký sở hữu Chứng chỉ Quỹ</p> <p>1) Công ty Quản lý Quỹ thực hiện hoặc ủy quyền cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan lập, <u>quản lý, lưu trữ và cập nhật</u> Sổ Đăng ký Nhà đầu tư chính (Sổ chính) hoặc <u>ủy quyền</u> Đại lý Ký danh lập, quản lý Sổ phụ và xác nhận quyền sở hữu Chứng chỉ Quỹ cho Nhà đầu tư.</p>	<p>IX. THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ</p> <p>2. Điều lệ Quỹ sửa đổi bổ, sung lần thứ 2 tháng 04 năm 2022</p> <p>2.3.3 Số đăng ký sở hữu Chứng chỉ Quỹ</p> <p>1) Công ty Quản lý Quỹ thực hiện hoặc ủy quyền cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan lập Sổ Đăng ký Nhà đầu tư chính (Sổ chính) hoặc Đại lý Ký danh lập, quản lý Sổ phụ và xác nhận quyền sở hữu Chứng chỉ Quỹ cho Nhà đầu tư.</p>	Cập nhật thông tin phù hợp với Điều lệ Quỹ sửa đổi, bổ sung lần thứ 3 tháng 04 năm 2024
14	<p>IX. THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ</p> <p>2. Điều lệ Quỹ sửa đổi bổ, sung lần thứ 3 tháng 04 năm 2024</p> <p>2.4.5 Các trường hợp tạm dừng giao dịch Chứng chỉ Quỹ, thực hiện một phần lệnh giao dịch</p> <p>Chứng chỉ Quỹ có thể bị tạm dừng giao dịch khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây và thời hạn tạm dừng giao dịch Chứng chỉ Quỹ không được kéo dài quá chín mươi (90) ngày, kể từ ngày <u>tạm dừng giao dịch Chứng chỉ Quỹ</u>:</p>	<p>IX. THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ</p> <p>2. Điều lệ Quỹ sửa đổi bổ, sung lần thứ 2 tháng 04 năm 2022</p> <p>2.4.5 Các trường hợp tạm dừng giao dịch Chứng chỉ Quỹ, thực hiện một phần lệnh giao dịch</p> <p>Chứng chỉ Quỹ có thể bị tạm dừng giao dịch khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây và thời hạn tạm dừng giao dịch Chứng chỉ Quỹ không được kéo dài quá chín mươi (90) ngày, kể từ <u>Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ gần nhất</u>:</p>	Cập nhật thông tin phù hợp với Điều lệ Quỹ sửa đổi, bổ sung lần thứ 3

			tháng 04 năm 2024
15	<p>IX. THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ</p> <p>2. Điều lệ Quỹ sửa đổi bổ, sung lần thứ 3 tháng 04 năm 2024</p> <p>2.5.3 Thông tin về các mức Giá Dịch vụ của Nhà đầu tư: Giá Dịch vụ Phát hành, Giá Dịch vụ Mua lại, Giá Dịch vụ Chuyển đổi</p> <p>Công ty Quản lý Quỹ có quyền thay đổi khung Giá dịch vụ nêu trên tùy theo điều kiện thực tế. Tuy nhiên, Giá Dịch vụ Phát hành không được vượt quá năm phần trăm (5%) giá trị giao dịch; Giá Dịch vụ Mua lại, Giá Dịch vụ Chuyển đổi Chứng chỉ Quỹ không vượt quá ba phần trăm (3%) giá trị giao dịch. Thời điểm áp dụng mức <u>giá dịch vụ</u> mới tăng sớm nhất là sau sáu mươi (60) ngày kể từ ngày Công ty Quản lý Quỹ công bố về mức <u>giá dịch vụ</u> mới trên trang thông tin điện tử của Công ty Quản lý Quỹ và/hoặc các hình thức khác theo quy định Pháp luật hiện hành.</p>	<p>IX. THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ</p> <p>2. Điều lệ Quỹ sửa đổi bổ, sung lần thứ 2 tháng 04 năm 2022</p> <p>2.5.3 Thông tin về các mức Giá Dịch vụ của Nhà đầu tư: Giá Dịch vụ Phát hành, Giá Dịch vụ Mua lại, Giá Dịch vụ Chuyển đổi</p> <p>Công ty Quản lý Quỹ có quyền thay đổi khung Giá dịch vụ nêu trên tùy theo điều kiện thực tế. Tuy nhiên, Giá Dịch vụ Phát hành không được vượt quá năm phần trăm (5%) giá trị giao dịch; Giá Dịch vụ Mua lại, Giá Dịch vụ Chuyển đổi Chứng chỉ Quỹ không vượt quá ba phần trăm (3%) giá trị giao dịch. Thời điểm áp dụng mức <u>phí</u> mới tăng sớm nhất là sau sáu mươi (60) ngày kể từ ngày Công ty Quản lý Quỹ công bố về mức <u>phí</u> mới trên trang thông tin điện tử của Công ty Quản lý Quỹ và/hoặc các hình thức khác theo quy định Pháp luật hiện hành.</p>	Cập nhật thông tin phù hợp với Điều lệ Quỹ sửa đổi, bổ sung lần thứ 3 tháng 04 năm 2024
16	<p>IX. THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ</p> <p>2. Điều lệ Quỹ sửa đổi bổ, sung lần thứ 3 tháng 04 năm 2024</p> <p>2.6.1 Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ</p> <p>Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ được trả cho Công ty Quản lý Quỹ để thực hiện dịch vụ quản lý Quỹ DFVN-CAF. Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ được tính trên tỷ lệ phần trăm trên Giá trị Tài sản Ròng (“NAV”) của Quỹ trong một Năm tài chính. Chi phí Dịch vụ Quản lý Quỹ được tính (trích lập) tại các kỳ định giá và thanh toán cho Công ty Quản lý Quỹ hàng tháng.</p> <p>Giá Dịch vụ quản lý Quỹ DFVN-CAF là 1,5%*NAV một năm. <u>Mức Giá Dịch vụ này có thể được điều chỉnh trong một khoảng thời gian nhất định hoặc điều kiện cụ thể quy định bởi Công ty Quản lý Quỹ nhưng không</u></p>	<p>IX. THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ</p> <p>2. Điều lệ Quỹ sửa đổi bổ, sung lần thứ 2 tháng 04 năm 2022</p> <p>2.6.1 Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ</p> <p>Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ được trả cho Công ty Quản lý Quỹ để thực hiện dịch vụ quản lý Quỹ DFVN-CAF. Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ được tính trên tỷ lệ phần trăm trên Giá trị Tài sản Ròng (“NAV”) của Quỹ trong một Năm tài chính. Chi phí Dịch vụ Quản lý Quỹ được tính (trích lập) tại các kỳ định giá và thanh toán cho Công ty Quản lý Quỹ hàng tháng.</p> <p>Giá Dịch vụ quản lý Quỹ DFVN-CAF là 1,5%*NAV một năm.</p>	Cập nhật thông tin phù hợp với nội dung trong Điều lệ Quỹ

	vượt quá mức 1,5%NAV/năm. Việc điều chỉnh (nếu có) sẽ được thông báo công khai và việc điều chỉnh phải phù hợp với quy định Pháp luật.		
17	<p>IX. THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ</p> <p>2. Điều lệ Quỹ sửa đổi bổ, sung lần thứ 3 tháng 04 năm 2024</p> <p>2.9.1 Tổ chức Ban Đại diện Quỹ và Danh sách Ban Đại diện Quỹ</p> <p>Danh sách Ban Đại diện Quỹ</p> <p>.....</p> <p>Ông Nguyễn Gia Huy Chương – Thành viên Ban Đại diện Quỹ</p> <p>.....</p> <p>Ông có bằng Thạc sĩ Luật chuyên ngành Luật Thương mại Quốc tế tại Trường Luật Bristol Law School, Đại học UWE Bristol, UK; là thành viên Đoàn Luật sư Tp. HCM và thành viên <u>Liên doanh Luật sư Việt Nam</u>; và Thành viên Hội Luật sư Quốc tế (IBA).</p>	<p>IX. THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ</p> <p>2. Điều lệ Quỹ sửa đổi bổ, sung lần thứ 2 tháng 04 năm 2022</p> <p>2.9.1 Tổ chức Ban Đại diện Quỹ và Danh sách Ban Đại diện Quỹ</p> <p>Danh sách Ban Đại diện Quỹ</p> <p>.....</p> <p>Ông Nguyễn Gia Huy Chương – Thành viên Ban Đại diện Quỹ</p> <p>.....</p> <p>Ông có bằng Thạc sĩ Luật chuyên ngành Luật Thương mại Quốc tế tại Trường Luật Bristol Law School, Đại học UWE Bristol, UK; là thành viên Đoàn Luật sư Tp. HCM và thành viên <u>Hiệp hội Luật sư Châu Á Thái Bình Dương</u>.</p>	Cập nhật thông tin về Ban Đại diện Quỹ
18	<p>IX. THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ</p> <p>2. Điều lệ Quỹ sửa đổi bổ, sung lần thứ 3 tháng 04 năm 2024</p> <p>2.9.3 Quyền và nhiệm vụ của Ban Đại diện Quỹ</p> <p>(d) Quyết định mức lợi nhuận phân phối; thời hạn và thủ tục phân phối lợi nhuận; quyết định các vấn đề chưa có sự thống nhất giữa Công ty Quản lý Quỹ và Ngân hàng Giám sát trên cơ sở quy định của Pháp luật.</p>	<p>IX. THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ</p> <p>2. Điều lệ Quỹ sửa đổi bổ, sung lần thứ 2 tháng 04 năm 2022</p> <p>2.9.3 Quyền và nhiệm vụ của Ban Đại diện Quỹ</p> <p>(d) Quyết định mức lợi nhuận phân phối; thời hạn và thủ tục phân phối lợi nhuận, <u>hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh</u>; quyết định các vấn đề chưa có sự thống nhất giữa Công ty Quản lý Quỹ và Ngân hàng Giám sát trên cơ sở quy định của Pháp luật.</p>	Cập nhật thông tin phù hợp với nội dung trong Điều lệ Quỹ
19	<p>IX. THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ</p> <p>2. Điều lệ Quỹ sửa đổi bổ, sung lần thứ 3 tháng 04 năm 2024</p> <p>2.10.4 Hạn chế hoạt động Công ty Quản lý Quỹ</p>	<p>IX. THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ</p> <p>2. Điều lệ Quỹ sửa đổi bổ, sung lần thứ 2 tháng 04 năm 2022</p> <p>2.10.4 Hạn chế hoạt động Công ty Quản lý Quỹ</p>	Cập nhật thông tin theo Điều lệ Quỹ sửa

	<ul style="list-style-type: none"> • Công ty Quản lý Quỹ không được là người có liên quan hoặc có quan hệ sở hữu, vay hoặc cho vay với Ngân hàng Giám sát, ngân hàng lưu ký của Quỹ, mà Công ty Quản lý Quỹ đang quản lý. Thành viên hội đồng thành viên, nhân viên bộ phận kiểm toán nội bộ, ban kiểm soát (nếu có), chủ tịch Công ty Quản lý Quỹ, ban điều hành, nhân viên của Công ty Quản lý Quỹ không được làm việc ở các bộ phận cung cấp dịch vụ lưu ký, giám sát, quản trị quỹ tại các ngân hàng này và ngược lại. • Công ty Quản lý Quỹ, Người có liên quan của Công ty Quản lý Quỹ được giao dịch Chứng chỉ Quỹ thông qua Đại lý Phân phối <u>và/ hoặc chính Công ty Quản lý Quỹ</u> như một Nhà đầu tư thông thường. • Thành viên Hội đồng thành viên, Ban điều hành, nhân viên của Công ty Quản lý Quỹ không được phép yêu cầu, đòi hỏi hoặc tiếp nhận, dưới danh nghĩa cá nhân hoặc danh nghĩa công ty, bất kỳ khoản thù lao, lợi nhuận hay lợi ích nào, ngoài các loại Giá dịch vụ đã được quy định rõ tại Điều lệ Quỹ. • Công ty Quản lý Quỹ không được thực hiện những nội dung sau: c) Không được sử dụng tài sản của Quỹ để đầu tư vào chính Công ty Quản lý Quỹ; không đầu tư vào tổ chức là người có liên quan của Công ty Quản lý Quỹ; không đầu tư vào tổ chức mà thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban điều hành, nhân viên của Công ty là cổ đông hoặc thành viên sở hữu trên mười phần trăm (10%) Vốn Điều lệ; 	<ul style="list-style-type: none"> • Công ty Quản lý Quỹ không được là người có liên quan hoặc có quan hệ sở hữu, vay hoặc cho vay với Ngân hàng Giám sát, ngân hàng lưu ký của Quỹ, mà Công ty Quản lý Quỹ đang quản lý. Thành viên <u>hội đồng quản trị hoặc</u> hội đồng thành viên, nhân viên bộ phận kiểm toán nội bộ, ban kiểm soát (nếu có), chủ tịch Công ty Quản lý Quỹ, ban điều hành, nhân viên của Công ty Quản lý Quỹ không được làm việc ở các bộ phận cung cấp dịch vụ lưu ký, giám sát, quản trị quỹ tại các ngân hàng này và ngược lại. • Công ty Quản lý Quỹ, Người có liên quan của Công ty Quản lý Quỹ được giao dịch Chứng chỉ Quỹ thông qua Đại lý Phân phối như một Nhà đầu tư thông thường. • Thành viên <u>hội đồng quản trị hoặc</u> hội đồng thành viên, Ban điều hành, nhân viên của Công ty Quản lý Quỹ không được phép yêu cầu, đòi hỏi hoặc tiếp nhận, dưới danh nghĩa cá nhân hoặc danh nghĩa công ty, bất kỳ khoản thù lao, lợi nhuận hay lợi ích nào, ngoài các loại Giá dịch vụ đã được quy định rõ tại Điều lệ Quỹ. • Công ty Quản lý Quỹ không được thực hiện những nội dung sau: c) Không được sử dụng tài sản của Quỹ để đầu tư vào chính Công ty Quản lý Quỹ; không đầu tư vào tổ chức là người có liên quan của Công ty Quản lý Quỹ; không đầu tư vào tổ chức mà thành viên <u>hội đồng quản trị hoặc</u> hội đồng thành viên, thành viên Ban điều hành, nhân viên của Công ty là cổ đông hoặc thành viên sở hữu trên mười phần trăm (10%) Vốn Điều lệ; 	đổi, bổ sung lần thứ 3 tháng 04 năm 2024
20	X. PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CÁC LẦN TIẾP THEO 3. Giao dịch Chứng chỉ Quỹ các lần tiếp theo	X. PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CÁC LẦN TIẾP THEO 3. Giao dịch Chứng chỉ Quỹ các lần tiếp theo	Cập nhật thông tin theo Điều

	<p>3.7 Quy định về việc thực hiện một phần Lệnh giao dịch, tạm ngừng giao dịch Chứng chỉ Quỹ</p> <p>.....</p> <p>e) Thời hạn tạm dừng giao dịch Chứng chỉ Quỹ không được kéo dài quá chín mươi (90) ngày, <u>kể từ ngày tạm dừng giao dịch Chứng chỉ Quỹ.</u></p>	<p>3.7 Quy định về việc thực hiện một phần Lệnh giao dịch, tạm ngừng giao dịch Chứng chỉ Quỹ</p> <p>.....</p> <p>e) Thời hạn tạm dừng giao dịch Chứng chỉ Quỹ không được kéo dài quá chín mươi (90) ngày, <u>kể từ Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ gần nhất.</u></p>	<p>lệ Quỹ sửa đổi, bổ sung lần thứ 3 tháng 04 năm 2024</p>
21	<p>X. PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CÁC LẦN TIẾP THEO</p> <p>4. Công bố Giá trị Tài sản Ròng và Tình hình Giao dịch</p> <p>4.1 Phương pháp và thời điểm xác định Giá trị Tài sản Ròng</p> <p>.....</p> <p>h) Công ty Quản lý Quỹ được ủy quyền cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan xác định Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ, Giá trị Tài sản Ròng trên một Đơn vị Quỹ. Công ty Quản lý Quỹ có trách nhiệm kiểm tra, giám sát bảo đảm hoạt động xác định Giá trị Tài sản Ròng là phù hợp các quy định của Pháp luật, Giá trị Tài sản Ròng được tính chính xác.</p>	<p>X. PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CÁC LẦN TIẾP THEO</p> <p>4. Công bố Giá trị Tài sản Ròng và Tình hình Giao dịch</p> <p>4.1 Phương pháp và thời điểm xác định Giá trị Tài sản Ròng</p> <p>.....</p> <p>h) Công ty Quản lý Quỹ được ủy quyền cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan xác định Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ, Giá trị Tài sản Ròng trên một Đơn vị Quỹ <u>trên cơ sở giá cung cấp bởi các tổ chức cung cấp báo giá.</u> Công ty Quản lý Quỹ có trách nhiệm kiểm tra, giám sát bảo đảm hoạt động xác định Giá trị Tài sản Ròng là phù hợp các quy định của Pháp luật, Giá trị Tài sản Ròng được tính chính xác.</p>	<p>Cập nhật thông tin phù hợp</p>
22	<p>XI. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ</p> <p>3. Các loại Giá Dịch vụ giao dịch do Nhà đầu tư trả</p> <p>3.4 Biểu Giá Dịch vụ Giao dịch</p> <p>...</p> <p>2. Giá dịch vụ mua lại ...</p>	<p>XI. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ</p> <p>3. Các loại Giá Dịch vụ giao dịch do Nhà đầu tư trả</p> <p>3.4 Biểu Giá Dịch vụ Giao dịch</p> <p>...</p> <p>2. Giá dịch vụ <u>yêu cầu</u> mua lại</p>	<p>Điều chỉnh từ ngữ</p>

23	<p>XI. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ</p> <p>4. Chi phí hoạt động của Quỹ do Quỹ chi trả</p> <p>4.1 Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ</p> <p>.....</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ DFVN-CAF là 1,5% * NAV/năm. ➢ Đại hội Nhà đầu tư có thể ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ quyết định điều chỉnh giảm mức Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ nếu được Đại hội Nhà đầu tư thông qua việc ủy quyền này tại kỳ Đại hội Nhà đầu tư gần nhất. <u>Mức Giá dịch vụ Quản lý Quỹ cụ thể do Ban Đại diện Quỹ quyết định được Công ty Quản lý Quỹ công bố thông tin theo quy định.</u> ➢ Trường hợp điều chỉnh tăng cao hơn mức Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ nêu trên sẽ phải được Đại hội Nhà đầu tư chấp thuận. 	<p>XI. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ</p> <p>4. Chi phí hoạt động của Quỹ do Quỹ chi trả</p> <p>4.1 Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ</p> <p>.....</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ DFVN-CAF là 1,5% * NAV/năm. ➢ Đại hội Nhà đầu tư có thể ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ quyết định điều chỉnh giảm mức Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ nếu được Đại hội Nhà đầu tư thông qua việc ủy quyền này tại kỳ Đại hội Nhà đầu tư gần nhất. ➢ Trường hợp điều chỉnh tăng cao hơn mức Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ nêu trên sẽ phải được Đại hội Nhà đầu tư chấp thuận. ➢ <u>Mức Giá Dịch vụ Quản lý Quỹ được Ban Đại Diện Quỹ quyết định điều chỉnh giảm còn 1% * NAV/năm cho đến khi có thông báo mới hoặc quyết định khác.</u> 	<p>Cập nhật thông tin phù hợp hơn với việc thực hiện kịp thời</p>
24	<p>PHỤ LỤC 2</p> <p>CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VÀ DANH SÁCH ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI, ĐỊA ĐIỂM NHẬN LỆNH</p> <p>Chứng chỉ Quỹ DFVN – CAF được phân phối tại Công ty Quản lý Quỹ và các Đại lý và Địa điểm nhận lệnh dưới đây của Đại lý Phân phối, <u>tại thời điểm có hiệu lực của Bản Cáo bạch này được chỉ định.</u></p> <p><u>Danh sách các Đại lý Phân phối Chứng chỉ Quỹ DFVN-CAF có thể được cập nhật, bổ sung vào từng thời điểm tại website của Công ty Quản lý Quỹ mà không cần cập nhật Bản Cáo bạch.</u></p>	<p>PHỤ LỤC 2</p> <p>CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VÀ DANH SÁCH ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI, ĐỊA ĐIỂM NHẬN LỆNH</p> <p>Chứng chỉ Quỹ DFVN – CAF được phân phối tại Công ty Quản lý Quỹ và các Đại lý và Địa điểm nhận lệnh dưới đây của Đại lý Phân phối được chỉ định</p>	<p>Cập nhật thông tin liên quan Đại lý Phân phối Chứng chỉ Quỹ và bổ</p>

